

THÀNH PHỐ

Mang xuân ấm đến mọi nhà



Lãnh đạo UBND thành phố thăm, tặng quà người có công.

Mỗi dịp tết đến xuân về, các cấp chính quyền thành phố Thái Bình cùng các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp lại tất bật với việc chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm tết đến với mọi người, mọi nhà. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", từ nhiều năm nay, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón tết ấm áp, yên vui đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của thành phố Thái Bình. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngay từ tháng 12/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Tài chính, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện việc lập danh sách nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, công khai, minh bạch; từ đó chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thăm, tặng quà đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chia sẻ: Việc chăm lo tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố không chỉ là trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương mà đã trở thành hoạt động nghĩa tình xuất phát từ tấm lòng cao đẹp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mỗi người dân. Tinh thần tương thân, tương ái của thành phố luôn lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều dịp, nhất là mỗi dịp tết cổ truyền của dân tộc. Vì vậy, bên cạnh triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách cho gia đình có công với cách mạng, người nghèo theo quy định của Đảng, Nhà nước, UBND thành phố đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay ủng hộ, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đã có 16 doanh nghiệp tham gia ủng hộ gần 2.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. UBND thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa để tặng quà 100% gia đình người có công, hộ

nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà nhân dịp tết Nguyên đán 2023. Theo đó, ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh theo quy định, UBND thành phố tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết cho trên 7.300 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; trao hơn 3.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi suất quà từ 400.000 - 500.000 đồng. Bà Tạ Thị Thanh Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Mỗi dịp tết, doanh nghiệp chúng tôi luôn dành tặng những phần quà nhỏ để đồng viên, hỗ trợ bà con khó khăn đón xuân thêm đủ đầy. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vận động ủng hộ quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp đã chủ động liên hệ để trao tặng 240 suất quà, trị giá gần 100 triệu đồng. Em Cao Đức Hiếu, học sinh lớp 12 ở tổ 1, phường Trần

Lâm (thành phố Thái Bình) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ mất sớm, Hiếu ở cùng bà nội và đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh, thành phố, phường Trần Lâm và các nhà hảo tâm hỗ trợ em tiếp tục con đường học tập. Hiếu chia sẻ: Thời gian qua, em đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người thân, bạn bè, thầy cô, các cấp chính quyền để em có thêm động lực, nỗ lực vươn lên trong học tập. Chuẩn bị bước sang năm mới, em lại tiếp tục nhận được những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần. Em rất xúc động và luôn tự hứa sẽ cố gắng hơn trong học tập, không phụ lòng mong mỏi của mọi người đã dành cho em.

Với vai trò là "cầu nối" giữa những tấm lòng hảo tâm với người nghèo, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phát động phong trào "Tết nhân ái" tại 19 phường, xã, triển khai đến các cấp hội, chủ động vận động nguồn lực, chăm lo hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi. Các cấp hội chữ thập đỏ thành phố đã trao tặng 820 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng, tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, ra soát đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, trao tặng quà. Cùng với đó, 19 phường, xã cũng tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được đón tết thêm đủ đầy, trọn vẹn.

Những món quà tết được trao đi chính là thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại thành phố Thái Bình dành cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó góp phần giúp họ ấm lòng hơn, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón một cái tết tràn ngập tình yêu thương và ấm áp.

MINH NGUYỆT

Tăng cường quản lý chất lượng nông sản, thủy sản

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, ngành nông nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản, thủy sản trên thị trường.

Vừa qua, đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản đi kiểm tra, lấy mẫu test nhanh hàn the đối với sản phẩm giò, chả, xúc xích tại chợ Nội, xã Đông Xuân (Đông Hưng). Qua test nhanh tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả, xúc xích đều không phát hiện mẫu nghi ngờ dương tính với hàn the. Ông Vũ Hồng Phi, chủ cơ sở sản xuất giò, chả, xúc xích tại xã Đông Xuân cho biết: Mỗi ngày, gia đình tôi cung cấp ra thị trường khoảng 30kg giò, chả, xúc xích các loại. Là cơ sở có tiếng trong và ngoài xã nên tôi luôn chú trọng bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ, chế biến. Lợn được mua từ các cơ sở uy tín, bảo đảm khỏe mạnh; hoạt động giết mổ cũng luôn bảo đảm vệ sinh để cho sản phẩm thịt tươi, ngon. Thịt dẻo sẽ cho giò, chả, xúc xích ngon. Các loại gia vị đều chọn mua của các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và tuyệt đối không sử dụng phụ gia, chất cấm theo khuyến cáo của ngành chức năng.

Để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng nông sản, thủy sản của người dân, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản đã tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; giết mổ, thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm. Năm 2022, Chi cục đã tổ chức 1 cuộc thanh tra chuyên ngành, 3 cuộc kiểm tra chuyên ngành, 4 chương trình giám sát an toàn thực phẩm; lấy 660 mẫu sản phẩm kiểm tra

test nhanh, gửi phòng kiểm nghiệm; phát hiện 20 mẫu nghi ngờ dương tính với hàn the, 9 mẫu vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm. Các mẫu vi phạm, Chi cục đã gửi thông báo kết quả về cơ sở và yêu cầu cơ sở báo cáo nguyên nhân, biện pháp khắc phục, truy xuất lô hàng có mẫu vi phạm đồng thời gửi công văn về UBND xã để phối hợp quản lý. Chi cục đã thực hiện 6 đợt lấy mẫu với 31 mẫu tôm sú, tôm thẻ phân tích những chỉ tiêu chất độc hại trong động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tại hai vùng nuôi Thái Thụy, Tiền Hải. Kết quả, không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh, kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép... Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 3 chuỗi sản phẩm với 3 sản phẩm; tiến hành giám sát, hướng dẫn duy trì các điều

kiện tại 15 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã được xác nhận. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản cho biết: Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân cũng tăng cao, kèm theo đó là nỗi lo chất lượng an toàn thực phẩm. Chi cục đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 27/12/2022 đến 12/3/2023 trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao. Quá trình thanh tra, kiểm tra, Chi cục kết hợp tuyên truyền để các cơ sở sản xuất nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để sản xuất ra các sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc phục vụ người tiêu

dùng trong dịp tết Nguyên đán, mùa lễ hội. Do tính chất đặc thù của ngành nông nghiệp, nhiều lĩnh vực mang tính chất thời vụ nên việc quản lý kiểm soát chất lượng nông, thủy sản khó đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, để có nền nông nghiệp an toàn, cần phải quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất đến phân phối tiêu dùng, sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tích cực phối hợp xây dựng các mô hình, để án sản xuất nông, thủy sản hướng tới mục tiêu từng bước đổi mới phương thức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý nông sản theo quy trình truy xuất nguồn gốc, đến chế biến sản phẩm. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng nông, thủy sản, góp phần thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp an toàn, mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất.

NGÂN HUYỀN



Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản test nhanh hàn the đối với sản phẩm giò, chả, xúc xích tại chợ Nội, xã Đông Xuân (Đông Hưng).

Sẵn sàng các phương án chống ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông quốc lộ 10

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận huyện Đông Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chủ động xây dựng phương án, phân công lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 10 được dự báo sẽ tăng cao. Tuy nhiên, trên tuyến quốc lộ 10 từ km75+800 đoạn qua địa

phận xã Đông Các (Đông Hưng) đến km80+200 đoạn qua địa phận xã Đông Xuân (thành phố Thái Bình) nhỏ hẹp, nhiều đoạn không có lề đường, có nhiều điểm giao cắt, mật độ người và phương tiện tham

gia giao thông đông, đặc biệt là ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán... Do đó, việc chủ động xây dựng phương án đã được lực lượng chức năng đưa ra nhằm phòng ngừa ùn

tắc giao thông trên tuyến đường này, bảo đảm trước, trong và sau tết người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và công an các huyện, thành phố phân công, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Tăng cường các biện pháp công tác để phát hiện, kịp thời giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện xảy ra sự cố trên đường để phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn, va chạm, ùn tắc giao thông trong dịp tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, các lực lượng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hướng dẫn, điều hành của người thi hành công vụ khi xảy ra ùn tắc giao thông. Phối hợp với các địa phương tuyên truyền,

nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh, buôn bán ven quốc lộ 10 không để chướng ngại vật, bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường; các chủ phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không dừng, đỗ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông.

Ông Khổng Vũ Giang, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) cho biết: Ngã tư Gia Lễ là khu vực xe cộ tập trung đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc nhất là dịp nghỉ tết Nguyên đán. Ngoài ra, tại khu vực này vẫn còn một số người tham gia giao thông còn thiếu ý thức, chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, phóng nhanh vượt ẩu, tiếm lấn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, từ đó hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, đồng thời cũng mong muốn các cấp, các ngành xem xét bố trí nguồn vốn để

nâng cấp, cải tạo, mở rộng quốc lộ 10 để bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Dịp tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh trở về dự kiến sẽ tăng cao, do đó nguy cơ xảy ra va chạm giao thông luôn thường trực. Trong trường hợp ùn tắc giao thông mật độ nghiêm trọng do tai nạn giao thông hoặc xảy ra các vụ việc phức tạp trên đường, Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng tổ chức thành 14 chốt từ cầu Tân Đề đến cầu Nghìn để tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, điều tiết các phương tiện đi theo các hướng để tránh nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Theo kế hoạch, các phương án phân luồng sẽ thực hiện từ ngày 18/1 đến hết ngày 27/1, bố trí lực lượng trực từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Bên cạnh phương án chống ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với công an các xã, thị trấn trên tuyến quốc lộ 10 không để các chướng ngại vật, bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường, không đỗ, dừng phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông, phát hiện kịp thời giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện gặp sự cố trên đường, không để gây cản trở giao thông dẫn tới ùn tắc kéo dài.

NGUYỄN THỜI

Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023



Các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại một cơ sở sản xuất bánh đa xã Đông Hải (Quỳnh Phụ).

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh vừa kiểm tra ATTP dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023, từ ngày đầu tháng 1/2023 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh đã kiểm tra tại 15 cơ sở, phát hiện lỗi và lập biên bản vi phạm 4 cơ sở. Việc kiểm tra nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua đó, nâng cao ý thức của chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; xử lý kịp thời cơ sở vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong thời điểm thực phẩm tiêu thụ nhiều nhất trong năm.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh vừa kiểm tra ATTP dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023, từ ngày đầu tháng 1/2023 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh đã kiểm tra tại 15 cơ sở, phát hiện lỗi và lập biên bản vi phạm 4 cơ sở. Việc kiểm tra nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua đó, nâng cao ý thức của chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; xử lý kịp thời cơ sở vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong thời điểm thực phẩm tiêu thụ nhiều nhất trong năm.

HOÀNG LANH



Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên quốc lộ 10.